

DỊCH VỤ THAI SẢN MEDI-CAL

TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC DỊCH VỤ GÌ NẾU TÔI MANG THAI?

Medi-Cal cung cấp hàng loạt các loại chăm sóc thai kỳ, bao gồm chăm sóc tiền sản, chăm sóc lâm bồn và sinh con, và chăm sóc hậu sản

CHĂM SÓC TIỀN SẢN

Medi-Cal hỗ trợ chi trả các dịch vụ sau: thăm khám, tư vấn, xét nghiệm, theo dõi đường huyết tại nhà cho bệnh nhân tiểu đường, dịch vụ tiêm thuốc ngừa sinh non, tư vấn về gen, các dịch vụ sức khỏe tâm lý và hành vi, và các dịch vụ rối loạn sử dụng thuốc/chất gây nghiện.

CHĂM SÓC LÂM BỒN VÀ SINH CON

Medi-Cal hỗ trợ chi trả cho hình thức sinh thường và sinh mổ. Medi-Cal hỗ trợ chi trả cho các ca sinh trong bệnh viện và tại các trung tâm sinh nở ngoài bệnh viện.

DỊCH VỤ HẬU SẢN

Medi-Cal hỗ trợ chi trả cho các đợt thăm khám tại bệnh viện và văn phòng, tư vấn ngừa thai và hỗ trợ hút sữa. Medi-Cal cũng có thể hỗ trợ chi trả cho các dịch vụ cụ thể theo Chương trình Dịch vụ Chu kỳ Sinh Toàn diện, mà bao gồm các dịch vụ dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe, và điều phối chăm sóc.



TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC CHĂM SÓC TỪ AI?

Quý vị có thể chọn quyền tiếp cận chăm sóc thai kỳ từ một **OB/GYN** hoặc từ một điều dưỡng hộ sinh được cấp phép. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn bộ thành viên Medi-Cal sẽ được quyền tiếp cận **chăm sóc hỗ trợ sinh toàn diện**.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI LÀ NGƯỜI CHUYỂN GIỚI HOẶC KHÔNG THỂ HIỆN BẢN DẠNG GIỚI ĐANG MANG THAI?

Medi-Cal hỗ trợ chi trả toàn bộ dịch vụ sinh con bất kể bản dạng tính dục hay giới tính. Tuy nhiên, các ca sinh chuyển giới hoặc không thể hiện bản dạng giới có thể gặp khó khăn khi điều hướng. Để biết thêm nguồn thông tin, vui lòng liên hệ:

Bình đẳng Gia đình: 1-646-880-3005

Trung tâm Sức khỏe Chu kỳ Sinh LGBTQ: 1-510-466-5930



TÔI CÓ CẦN PHẢI NÓI VỚI AI ĐÓ VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN THAI SẢN HAY KHÔNG?

Quý vị có thể nhận được các dịch vụ liên quan đến thai sản mà không cần sự cho phép hoặc thông báo cho cha hoặc mẹ/người giám hộ, vợ hoặc chồng/người phối ngẫu, nhân viên xã hội, người chăm sóc trẻ mồ côi, hoặc cha đẻ của thai nhi. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cũng không được tiết lộ, trừ khi quý vị cho phép người đó thông báo.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI GẶP BẤT CỨ KHÓ KHĂN NÀO KHI TIẾP CẬN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC ĐƯỢC CHỌN CỦA TÔI?

Liên đoàn Sức khỏe Người tiêu dùng (HCA) nhận trợ giúp miễn phí qua điện thoại hoặc trực tiếp cho những người đang gặp khó khăn để mua hoặc duy trì bảo hiểm sức khỏe và giải quyết các vấn đề với kế hoạch sức khỏe của họ. Hỗ trợ về thông tin và pháp lý sẽ được cung cấp qua điện thoại hoặc trực tiếp. Quý vị có thể **gọi cho HCA** qua số 1-888-8043536 (TTY 1-877-735-2929) hoặc qua trang web <https://healthconsumer.org/>.

Quý vị có thể **gọi cho luật sư của mình**. Nếu quý vị đang trú tại viện mồ côi thuộc Hạt Los Angeles, Hạt Placer, hoặc Hạt Sacramento, quý vị có thể gọi cho luật sư của mình tại Trung tâm Luật Trẻ em. Quý vị cũng có thể **gọi cho nhân viên xã hội và/hoặc CASA** để được giúp đỡ.

Quý vị cũng có thể **nói chuyện với Văn phòng Thanh tra Chăm sóc Mồ côi** để được biết về quyền của quý vị, trao đổi về vấn đề và được giúp đỡ. Vui lòng truy cập fosteryouthhelp.ca.gov hoặc gọi qua số 1-877846-1602 hoặc gửi thư điện tử đến fosteryouthhelp@dss.ca.gov.

